

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Về công tác Đảng, đoàn thể

Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng trên địa bàn theo tinh thần Công văn số 1473-CV/BDVTU ngày 26/4/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Phối hợp triển khai tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của người dân về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo tinh thần Kế hoạch số 194-KH/BCĐ ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan khối khoa giáo - tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền về những hành vi, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của các đối tượng xấu theo tinh thần Văn bản số 1368/CAT-ANM ngày 26/4/2024 của Công an tỉnh và Văn bản số 1240/BCĐ-CA ngày 25/4/2024 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện. Tham mưu chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) theo tinh thần Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU ngày 25/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện, rà soát bổ sung kế hoạch, lựa chọn các nội dung phù hợp để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tập trung vào những chủ trương lớn, những việc mới, cách làm hay, hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 295-KL/TU ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện và của địa phương, đơn vị mình. Văn phòng Huyện ủy tham mưu rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy; dự báo những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ có thể không hoàn thành và đề xuất giải pháp tháo gỡ; báo cáo Thường trực Huyện ủy để cho chủ trương thực hiện.

Ủy ban MTTQ huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 870/MTTW-BTT ngày 11/4/2024 của Ban Thường trực MTTQ Trung ương về giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp năm 2024. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Huyện Đoàn chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nhân sự đại hội và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp thanh niên huyện Tân Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 25 năm phong trào Thanh niên tình nguyện và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Kế hoạch số 83-KH/TĐTN-PT ngày 22/4/2024 của Tỉnh Đoàn Bắc Giang.

2. Về điều hành của Thường trực HĐND huyện

Chỉ đạo thực hiện khảo sát, giám sát theo Chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND huyện, của HĐND huyện.

3. Về điều hành của UBND huyện

Tiếp tục tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tập trung rà soát, kiểm tra vi phạm về đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND tỉnh ngày 22/6/2023 về công tác quản lý, sử dụng đất công ích. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; bảo đảm vệ sinh môi trường.

Triển khai Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy định của huyện bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo lộ trình, yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch của huyện.

Lãnh đạo triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 theo tinh thần Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh, rà soát, phân loại các dự án để tổ chức thực hiện theo tinh thần Văn bản số 1608/STNMT-KHTC; chỉ đạo rà soát các bất cập trong quá trình thực hiện quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, hạn mức giao đất ở, quy định về tách thửa, quy định xử lý đất nhỏ hẹp, thủ tục, trình tự giải

quyết các thủ tục hành chính... theo tinh thần Văn bản số 1618/STNMT-QLĐĐ ngày 23/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Một số nội dung khác

Nhất trí cho triển khai lắp đặt hệ thống đèn LED và cải tạo, sửa chữa phòng họp tầng 2 Nhà Hội thảo huyện để phục vụ hoạt động chung của huyện theo đề xuất của Văn phòng HĐND&UBND huyện. Giao đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Nhất trí cho Liên đoàn Lao động huyện triển khai vận động ủng hộ quỹ “Mái ấm Công Đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động theo tinh thần Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ ngày 03/4/2024. Giao Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thực hiện, tổng hợp nguồn kinh phí vận động, báo cáo Thường trực Huyện ủy và chuyển toàn bộ kinh phí vận động được về Ban quản lý Quỹ “Mái ấm Công Đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định.

Cơ bản nhất trí với Tờ trình số 23-TTr/BTG ngày 04/5/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về giới thiệu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Trung ương khen thưởng năm 2024. Lựa chọn bổ sung một số nhân tố mới, nổi bật, các điển hình tiên tiến gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như: Công tác hiến đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới...; báo cáo Thường trực Huyện ủy để cho chủ trương thực hiện.

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Ủy ban MTTQ huyện về việc tiếp thu ý kiến và điều chỉnh một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Thống nhất truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc; đặt bài viết trên Báo Bắc Giang và đặt Báo để gửi cùng tài liệu cho đại biểu; tổ chức tặng quà đến các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy nghỉ hưu trên địa bàn; khen thưởng đối với 10 tập thể và 15 cá nhân theo đề nghị của Ủy ban MTTQ huyện.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ tài khoản tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước theo tinh thần Thông báo số 1952/TB-KBNN ngày 19/4/2024 của Kho bạc Nhà nước Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái